



ประกาศโรงพยาบาลบ้านหมี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลบ้านหมี่ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลา  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
	ชื่อ - สกุล
พ ๖๔๐๐๑	นางสาวสร้อยทิพย์ สุนันดี
พ ๖๔๐๐๒	นางเกศรา สัญลักษณ์
พ ๖๔๐๐๓	นางสาวเกศรินทร์ นามปวน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ  
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ
การประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน	วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็น  
สุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริเวณทางเดิน ชั้น ๑ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่ <http://banmihospital.moph.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรัญ บุญฤทธิการ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่